



ในช่วงฤดูกาลปิดกรีด สกย.จ.นราธิวาส เร่งจัดอบรมหลักสูตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า

- ThaiPR.net
24 มี.ค. 2558

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สกย.จ.นราธิวาส ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดอบรม หลักสูตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนราธิวาส โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 180 ราย พร้อมทั้ง ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางนำความรู้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตและประกอบเป็นอาชีพเสริม ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่งกว่า 200 ราย

นายบุญสืบ สังข์ขบล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงแต่ต้นยางจำเป็นต้องได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสม การใส่ปุ๋ยให้กับ **ยางพารา**ตามความต้องการ และปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเฉพาะพื้นที่ เป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ ซึ่งก่อนที่เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยให้กับต้น **ยางพารา**นั้น เกษตรกรควรทราบถึงปริมาณของธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของ **ยางพารา** วิธีการที่สามารถตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารในดินได้คือการนำตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน

“สกย.จ. นราธิวาส ได้ให้ความสำคัญกับการอบรมหลักสูตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพราะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก หากเกษตรกรชาวสวนยางผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชาการของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วนำไปปรับใช้ จะสามารถลดต้นทุนการผลิต **ยางพารา**ลงได้ไม่น้อย ซึ่งในจังหวัดนราธิวาสนั้นมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คอยดูแลให้ความรู้ โดยเกษตรกรสามารถเก็บตัวอย่างดินส่งให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำการวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

ผอ.สกย.จ.นราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการบำรุงรักษาสวนยางแล้ว ในช่วงฤดูกาลปิดกรีด เกษตรกรชาวสวนยางจะมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น จึงเล็งเห็นว่า หากใช้เวลาว่างมาดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลสวนยางของตนเอง เช่น เครื่องตัดหญ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เพื่อดูแลรักษาสวนยาง หากเจ้าของเครื่องตัดหญ้ามีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงรักษาแล้วจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจอย่างยิ่ง และต้องการให้ทาง สกย.จ. นราธิวาสจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพราะยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรชาวสวนยางอีกทางหนึ่ง



25 มีนาคม 2558 หน้า 22

ไทยดึงเวียดนามร่วมหุ้นส่วนยางพารา

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับนายท้าว ดี้ก พัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนด้านยางพารา 2. การศึกษารูปแบบความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP และ 3. ความร่วมมือด้านการเกษตรในด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-เวียดนาม โดยด้านยางพารา ไทยได้แจ้งฝ่ายเวียดนามทราบว่าปัจจุบันไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้จัดตั้งสภาไตรภาคียางพารา

ระหว่างประเทศ ดังนั้น หากเวียดนามร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถร่วมมือในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาราคายางพาราให้สูงกว่าต้นทุนการผลิตและมีเสถียรภาพได้ ซึ่งในวันที่ 1 เมษายน 2558 นี้ จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค กรุงเทพฯ

โดยฝ่ายเวียดนามตอบรับที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมในครั้งนี้ด้วย รวมถึงร่วมมือจัดตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงกับประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงของตลาดโลกที่สะท้อนอุปทานอุปสงค์ของยางพาราที่แท้จริงต่อไป.

25 มีนาคม 2558 หน้า 13

รมว.สั่งยางพาราทำลูกรีทาทั่วไทย

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ได้มอบหมายให้ กกท. ดำเนินการเร่งด่วนตามมติกรม. เรื่องการพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้าง ลูกรีทา โดยให้นำยางพาราในประเทศมาแปรรูปผลิตเป็นสนามลู้อย่างสังเคราะห์-ลานกรีทา เพื่อให้ประโยชน์ด้านการกีฬาต่างๆ ต่อจากนี้ไปจะไม่มีกรสั่งซื้อหรือนำเข้าลู้อย่างจากต่างประเทศ

โดยจะใช้สูตรผสมของยางและกรรมวิธีสำหรับเตรียมลูกรีทาของ กกท. ถือได้ว่าเป็น นวัตกรรมใหม่ ที่ขึ้นงานตัวอย่างได้ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการจากสวีเดนแลนด์ที่ได้ รับการรับรองจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาราคายางพารา และส่งเสริม ให้มีการใช้ยางพาราในประเทศ ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าได้มาก ทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการ ยางพาราได้อีกทางหนึ่งด้วย และจะดำเนินการจัดสร้างในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

25 มีนาคม 2558 หน้า 12

ไฟเขียวเงินกู้กพล.12.5ล้าน เสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์

พังกา : นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังกา ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 เพื่อพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพล.) นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ โดยมีคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังกา

นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดพังกา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพล.) ให้กับสหกรณ์ในจังหวัดพังกา จำนวน 5 สหกรณ์ 7 สัญญา โดยมีการอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์การเกษตรทำยเหมือง จำกัด 3,000,000 บาท เพื่อจัด

หาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย) และจำนวน 2,000,000 เพื่อรวบรวมผลผลิตปาล์ม น้ำมัน สหกรณ์การเกษตรตะกั่วทุ่ง จำกัด 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตผลเคียงพาราจากสมาชิก และจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดหาสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) มาจำหน่าย และสหกรณ์กองทุนสวนยางลำแก่นพัฒนา จำกัด 500,000 บาท เพื่อจัดหาสินค้า (ปุ๋ย) มาจำหน่าย

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติเงินกู้ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทองจำกัด 2,000,000 บาท เพื่อรวบรวมผลผลิต (ยางก้อนถ้วย) จากสมาชิกและบุคคลภายนอก และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พังกา จำกัด 3,000,000 บาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก ในการตั้งศูนย์แม่ข่ายกระจายสินค้าภายในจังหวัดพังกา

25 มีนาคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

'เอตีบี' ลดจีดีพีเหลือโต 3.6% ศก.ไทยแซ่



สุพันธุ์ มงคลสุธี

สรรพากรลดต่ำเป้า 3.5 หมื่นล. เผยดัชนีอุตสาหกรรม 4 เดือน

เอตีบีลดจีดีพีเหลือ 3.6% ซึ่งการบริโภคยังไม่ฟื้น
ส.อ.ท.เผยความเชื่อมั่นระล่ำต่ำกว่าระดับ 90 ดิ่ง
สุดรอบ 4 เดือนกำลังซื้อหดตัว (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ศก.ไทย

เอตีบีปรับลดจีดีพีเหลือ 3.6%

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม นางล้นมณฑล อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอตีบี) เปิดเผยว่า สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยมีภาพฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากการเมืองมีเสถียรภาพ การลงทุนภาครัฐ และราคาน้ำมันที่ปรับลง รวมทั้งการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ของเศรษฐกิจไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปี 2558 อยู่ที่ 3.6% ปรับลดจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่าโต 3.9% และคาดการณ์ว่าปี 2559 จะมีการขยายตัว 4.1% ซึ่งการประมาณการครั้งนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่ามีการเลือกตั้งต้นปี 2559 และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ดี สำหรับสาเหตุที่ปรับจีดีพีลดลง เนื่องจากการส่งออกขยายตัวน้อยเพียง 1-2% จากเดิมคาดว่าโต 3-4% โดยสินค้าเกษตรยังอ่อนแอ แต่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมดีขึ้น โดยต้องติดตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจคู่ค้า ส่วนปี 2559 คาดว่าส่งออกจะดีขึ้นโต 3.5-4%

เชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัว

นางล้นมณฑลกล่าวว่า ด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากรายได้ภาคเกษตรยังมีปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและมีหนี้ครัวเรือนสูง ภาคการบริโภคภาคเอกชนโต 2.5% อัตรารายจ่ายปีนี้ต่ำอยู่ที่ 0.2% ตามราคาน้ำมันที่ต่ำ สำหรับปัจจัยหลักขับเคลื่อนปีนี้ คือ การลงทุนภาครัฐจะกลับมาขยายตัว หลังจากหดตัวปีที่แล้วขยายตัว 7.5% โดยจะเร่งตัวขึ้นเป็นจากการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมมูลค่า 3 ล้านล้านบาท และโครงการขนาดเล็ก เช่น การก่อสร้างถนน ส่วนโครงการขนาดใหญ่จะเริ่มเห็นเม็ดเงินปีหน้า ส่วนการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามโครงการลงทุนของภาครัฐ และได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันต่ำและการลดดอกเบี้ย นอกจากนี้ การที่รัฐบาลพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่งตามแนวชายแดน จะช่วยส่งเสริมให้เอกชนลงทุน การลงทุนภาคเอกชนโต 3.5% ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 ตีขึ้น โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 42.6% และปีงบประมาณ 2559 กำหนดการขาดดุลไว้มากขึ้น เป็น 390,000 ล้านบาท เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับ

กับการลงทุนภาครัฐว่าจะสามารถเบิกจ่ายและดำเนินโครงการตามแผนหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเบิกจ่ายงบได้มากกว่า 90% ปัจจัยการเมืองยังคงมีความเสี่ยงบ้าง ส่วนปัจจัยภายนอกคือ ความเสี่ยงเงินทุนเคลื่อนย้ายผันผวนจากธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ย

สอท.เผยเชื่อมั่นต่ำสุดรอบ 4ด.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ครอบคลุม 43 กลุ่ม พบว่าดัชนีอยู่ระดับ 88.9 ลดลงจากเดือนมกราคม 2558 ซึ่งอยู่ระดับ 91.1 โดยดัชนีลดลงมาจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบและผลประกอบการ โดยความเชื่อมั่นเดือนกุมภาพันธ์ยังพบว่าปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และยังต่ำสุดในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557

ขณะที่ความเชื่อมั่นคาดการณ์ช่วง 3 เดือนข้างหน้า อยู่ระดับ 99.2 ลดลงจากระดับ 100.4 ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นรายภูมิภาค พบว่า ลดลงทั้งหมด จากเดิมเดือนมกราคมคาดทะลุออกและภาคใต้ความเชื่อมั่นยังเพิ่มขึ้นอยู่ โดยเดือนกุมภาพันธ์นี้ทั้ง 2 ภาค ลดลงเหลือระดับ 95.8 และ 85.4 จากระดับ 98.5 และ 86.5 ตามลำดับ ขณะที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงต่อเนื่อง อยู่ระดับ 92.1 83.2 และ 86.3 จาก 93.4 83.5 และ 86.3 ตามลำดับ

ชี้กำลังซื้อภูมิภาคอ่อนแอ

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นมีสาเหตุมาจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การชะลอการใช้จ่าย อัตรา

25 มีนาคม 2558 หน้า 1, 6 (2)

แลกเปลี่ยน สถานการณ์การเมือง และราคาน้ำมัน โดยเดือนกุมภาพันธ์กำลังซื้ออยู่ในภาวะอ่อนแอโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ดัชนีลดลงทุกภาค ทำให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศระมัดระวังการเบิกจ่าย ทั้งนี้แนวทางที่จะเรียกความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ คือ การเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐ ที่ภายในครึ่งปีงบประมาณ 2558 (ควรเบิกจ่ายงบประมาณระดับ 35-40% จากปัจจุบันอยู่ที่ 20% ขณะที่การส่งออกปัจจุบันยังไม่ดีนักเพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว มีเพียงอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ขยายตัว และการท่องเที่ยวที่เติบโตดี ส่วนตัวเลขคาดการณ์จีดีพีและการส่งออกปีนี้ ผ.อ.ท.จะหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) อีกครั้ง

“อยากให้อำนาจรัฐผ่อนคลายมาตรการการตรวจสอบการทำงานของข้าราชการให้เกิดความคล่องตัวขึ้น แต่ยังไม่ไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบของราชการอยู่ เพราะปัจจุบันพบว่าข้าราชการมีความกังวล กลัวผิดพลาดจนกลายเป็นทุจริต ไม่กล้าดำเนินการใดๆ ทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า ขณะเดียวกันอยากให้รัฐบาลมีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นราคาสินค้าเกษตร อาทิ การดูแลราคาข้าวให้สูงขึ้น อย่างน้อยควรอยู่ระดับตันละ 9,000 บาท เพราะปัจจุบันต่ำกว่านี้ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ” นายสุพันธุ์กล่าว

เผย5ค.รีดภาษีวัด3.5หมื่นล.

นายประสงค์ ฑูตเนศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้ของกรมในช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2558 ที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย 3.5 หมื่นล้านบาท เกิดจากการตั้งเป้าหมายจัดเก็บในปีงบประมาณ 2558 ไว้สูงมาก โดยกรมสรรพากรมีเป้าหมาย 1.965 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 14% จากปกติจะตั้งเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นเพียง 7-8% ที่ผ่านมาได้ขอปรับลดเป้าหมายจากกระทรวงการคลัง ขณะนี้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดี ตัวเลขการจัดเก็บภาษีลดต่ำลงเป็นเหมือนกันทั่วโลก ทั้งนี้ในช่วง 5 เดือนกรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 5.87 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 3.5 หมื่นล้านบาท หรือ ต่ำกว่าเป้าหมาย 5.7% มีความเป็นห่วงคือยอดจัดเก็บในเดือนพฤษภาคม ที่เป็นรอบการจัดเก็บภาษีของนิติบุคคลในช่วงปี 2557 ที่มีแนวโน้มจะต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากเศรษฐกิจในปี 2557 ไม่ดีนัก ส่งผลกระทบให้กำไรของบริษัทใหญ่ลดลง โดยเฉพาะ

เฉพาะในบริษัทน้ำมันที่คาดว่าจะหายไปหลายหมื่นล้านบาท รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งการประกอบรถยนต์ และส่วนประกอบรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายในปี 2557 ที่หายไปมาก การเสียภาษีนิติบุคคลรอบครึ่งปีหลังในช่วงเดือนสิงหาคมจะสะท้อนเศรษฐกิจปีนี้มากขึ้น จึงมองว่าอาจดีขึ้นบ้าง แต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่ต้องพิจารณาทั้งการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 2,000 รายการ ภาษีปีโตรเสื่อม

และการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีที่ผ่านมา โดยที่ผ่านมาได้เสนอปรับลดเป้าหมายการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรจาก 1.96 ล้านล้านบาท เหลือ 1.79 ล้านล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

ภาคการเกษตรหดตัว1.5%

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกปี 2558 หดตัวลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 หากแยกเป็นสาขา พบว่า สาขาพืช หดตัวลง 3.8% เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปีนี้ ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และการประกาศห้ามปลูกข้าวนาปรังของรัฐบาลจำนวน 7.77 ล้านไร่ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง 2.7% เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลดลง ทำให้การจ้างบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และบริการเกี่ยวนวดข้าวลดลงตามไปด้วย สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.6% เนื่องจากการผลิตปศุสัตว์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

เศรษฐกิจการเกษตรติดลบ1.8%

นายเลอศักดิ์กล่าวว่า การส่งออกในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาขยายตัวมากขึ้น ตลาดญี่ปุ่นการส่งออกไก่สดแช่แข็งมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 152.8% และมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 186.8% สาขาประมง ขยายตัว 6.5% สาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.4% ทั้งนี้ทิศทางแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปีนี้มีแนวโน้มหดตัวอยู่ระหว่างติดลบ 1.8% ถึงติดลบ 0.8% เนื่องจากการผลิตทางการเกษตรในช่วงปีนี้ยังคงมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก จากสภาวะภัยแล้ง รวมทั้งอาจเกิดปัญหาฝนทิ้ง

ช่วงไปจนถึงฤดูเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายได้มากขึ้น

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือข่ายผู้บริโภครายหนึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์การบริโภคกำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศว่า ในไตรมาสแรก และสองของปีนี้ ยังไม่ดีขึ้น และในช่วงสงกรานต์ปีนี้ อาจจะมีเงินจيب จากปัจจัยเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะ 3

นายปิณฑุสก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะที่ 3 เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเกษตรทั้งหมด เนื่องจากใกล้ช่วงเวลาการเพาะปลูก อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด บางโครงการก็ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นการปรับวิธีการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว และเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้ในวันที่ 30 มีนาคมนี้ โดยสิ่งที่คาดว่าจะมีการเสนอ ได้แก่ 1.การปรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยตรง การจัดซื้อเงินการเพาะปลูก โดยโยกย้ายการผลิตบางประเภทให้ไปอยู่ในโซนที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการในรูปแบบโครงการใหญ่ ซึ่งมีผู้จัดการเป็นผู้จัดการดูแล แทนที่จะใช้ระบบแบบเก่า เพื่อให้สามารถประเมินโครงการได้ การประเมินการปรับปรุงการดำเนินการในเรื่องกฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม้รายงาน และไร้การควบคุม หรือ โอบอุ้ม ได้แก่ การทำประมงผิดประเภท การทำประมงพื้นบ้าน พื้นที่ทำการประมงที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านและการแก้ไขปัญหาการประมง ที่ได้รับรายงานเรื่องการค้ำมนุษย์ที่ถูกจัดอยู่ในระดับ tiers 3 รวมถึงเรื่องการผลิตและปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ผลิต หอยแครง กุ้ง และปลาน้ำจืด และในเรื่องของการปศุสัตว์ เพื่อให้มีคุณภาพสินค้าสอดคล้องกับตลาดโลก 2.การปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร ในแง่คุณภาพสินค้าของเกษตรกร การนำเทคโนโลยีมาใช้ การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงตลาดอื่นๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ห้างไมเคิร์นเทรด เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลจิสติกส์ที่เป็นต้นทุนของสินค้าการเกษตร

ปัญหาหนี้สินเกษตรกร4.5พันล.

25 มีนาคม 2558 หน้า 1, 6 (3)

นายปีติพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า 3.ปัญหาหนี้สินเกษตรกร อาทิ การยกหนี้สินบางประเภทที่เกษตรกรได้ติดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 4,500 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลื่อนการชำระหนี้รายปี และควรที่จะมีการเจรจาหนี้สินของเกษตรกรกับธนาคารพาณิชย์ และภาคเอกชน รวมทั้งการดูแลในเรื่องหนี้ครัวเรือนสะสม 4.ทรัพยากรน้ำและที่ดิน โดยเรื่องของการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมของกรมชลประทาน จะทำควบคู่ตามแผนของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ คสช. รวมถึงการปรับเปลี่ยนช่วงการผลิต ลักษณะคล้ายกับ บางระกำโมเดล ที่จะมีเลื่อนการผลิตให้เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทันในฤดูกาลที่น้ำจะท่วมถึง ในส่วนของที่ดิน จะมีการจัดทำควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเร่งรัดการตรวจสอบการถือครองที่ดิน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินในวันที่ 7 เมษายนนี้ 5.การจัดการบริหารคุณภาพสินค้า โดยจะมีการแก้ไขในเรื่องกฎระเบียบมาตรฐานสินค้า และการเร่งรัดการปราบปรามและฟ้องร้อง 6.เรื่องการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางการเกษตร โดยได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชันด้านการเกษตรไปแล้วจำนวน 7-8

แอปพลิเคชัน เพื่อที่จะทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ได้

พิชัยชี้อีกนานตามทันสิงคโปร์

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อยากจะทำประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง เช่น สิงคโปร์ ที่รายได้ต่อหัวของประชาชนสูงกว่ารายได้ต่อหัวของสหรัฐอเมริกาเสียอีก แต่ทั้งนี้การที่จะเพิ่มรายได้ต้องเพิ่มจีดีพีให้เพิ่มขึ้น หากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลทำจีดีพีเพิ่มได้แค่ 0.7% ในปีที่แล้ว และปีนี้ที่บอกว่าจะได้ 4% ผ่านไปได้แค่ 2-3 เดือนก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ จนเหลือ 2.8% จากศูนย์วิจัยกสิกรและอาจจะลดต่ำกว่านั้นเมื่อถึงสิ้นปี เพราะการส่งออกที่ลดลง 3.4% สองเดือนติดต่อกัน การท่องเที่ยวที่มีแต่ปริมาณแต่นักท่องเที่ยวรายได้สูงไม่มาเที่ยว การย้ายฐานการลงทุนของต่างประเทศไปที่อื่นและการใช้จ่ายของประชาชนที่ลดลงเรื่อยๆ เพราะรายได้ลด คงต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่า จะเป็นประเทศรายได้สูงหรืออาจจะไม่ได้เป็นเลยก็เป็นได้



25 มีนาคม 2558 หน้า 6

สศก.ระบุ'ภัยแล้ง' จุดผลิตภาคเกษตร ไตรมาสแรกลด1.5%

สศก.ระบุภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาสแรก ลดลง 1.5% เทียบกับปัจจัยเสี่ยงฝนทิ้งช่วงยาวจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกเดือนพ.ค. นี้

นายเลอศักดิ์ วีระตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกของปีนี้หดตัวลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยสาขาพืชและบริการทางการเกษตรลดลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ประมง และป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยลบที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหดตัวลงในไตรมาสนี้มาจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาสแรกปีนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อยกระทบต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลอง โดยเฉพาะข้าวนาปรัง การผลิตสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวต่อเนื่องทั้งการผลิตไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และน้ำนมดิบ เนื่องจากระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน การดูแลเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรขยายการผลิต ส่วนการผลิตสาขาประมง สถานการณ์การผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีทิศทางดีขึ้น เนื่องจากโรคตายด่วนได้คลี่คลายลง ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาพบว่า ในสาขาพืช ไตรมาสแรก ลดลง 3.8% พืชที่มีผลผลิตลดลงได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ส่วนพืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นคือข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และผลไม้ ด้านราคาในสาขาพืชมีสินค้าที่ราคาเพิ่มขึ้นคือข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงมันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ส่วนที่ราคาลดลง คืออ้อยโรงงาน ยางพาราและลำไย

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.6% เนื่องจากการผลิตปศุสัตว์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลและเฝ้าระวังโรคระบาดต่อเนื่อง ส่งผลให้ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และน้ำนมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนราคาสินค้าปศุสัตว์ปรับตัวลดลง ช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ที่ผ่านมาก ไก่เนื้อราคาลดลง 10.2% สุกร ลดลง 11.1% และไข่ไก่ 19.9% เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นแต่การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาดญี่ปุ่น ภายหลังการยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกสดแช่แข็งจากไทย

อย่างไรก็ตาม การผลิตทางการเกษตรในช่วงปีนี้ยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง รวมถึงปัญหาฝนทิ้งช่วงที่อาจยาวนานไปจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกในเดือนพ.ค.2558



25 มีนาคม 2558 หน้า 10

เล่าไป คมชัดลึก

ปุ๋ยเคมียังมีความจำเป็น

เมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีการประชุมสามัญประจำปี สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยที่มี **คุณทวีศักดิ์ สุทิน** เป็นนายกสมาคม และช่วงค่ำมีการเสวนาเรื่องปุ๋ย โดยวิทยากรมีชื่อเสียงในวงการค้าปุ๋ย และนักวิชาการหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง

ระหว่างที่มีการเสวนา ได้มีผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจปุ๋ยและสารเคมีเพื่อการเกษตรรายใหญ่หลายท่านวิพากษ์วิจารณ์เชิงบั่นถันนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมามีให้ “ลด ละ และเลิก” การใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพื่อการเกษตร ทำให้กระทบต่อผู้ประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ถ้าดูตัวเลขตามที่ **ท่านปิติพงศ์ พิ๊งบุญ ณ อยุธยา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุถึงความสำเร็จในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2.5 แสนตัน ตามที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้เพิ่มผลผลิต โดยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น จึงได้กำหนดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติก่อนหน้า พบว่านโยบายเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ หรือใช้ปุ๋ยตามที่พืชต้องการธาตุอาหาร อย่างน้อยร้อยละ 20 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวของเกษตรกรได้ถึงร้อยละ 49

ส่วนนโยบายส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีเป้าหมายขั้นต่ำ 2.5 ล้านตัน ซึ่ง **ท่านโอฬาร พิทักษ์** อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่า ตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นมา ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จนถึงเดือนมีนาคม 2558 มีปริมาณถึง 474,703.34 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 189.88 ของเป้าหมายขั้นต่ำกรมส่งเสริมการเกษตรคือ 2.5 ล้านตัน

การที่เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเองเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ผมกล้าพูดได้ว่าในโลกนี้ “ปุ๋ยและสารเคมียังมีความจำเป็นในภาคการเกษตร” แต่การใช้ปุ๋ยและสารเคมีนั้นต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ และควรใช้พร้อม ๆ กับใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์นั้นแหละครับ

ที่บอกว่าภาคการเกษตรยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมี ก็เนื่องเพราะว่า สภาพที่ดินในบ้านเราความสมบูรณ์ไม่เท่ากัน บางพื้นที่อาจขาดธาตุอาหารบางชนิดที่รุนแรง เปรียบเสมือนกับสิ่งมีชีวิต หากล้มป่วยด้วยโรคธรรมดา สามารถใช้สมุนไพรแบบพื้นบ้านได้ กรณีที่เกิดอาการไอ อาจกินน้ำผึ้งผสมมะนาวอาจจะหาย แต่ถ้าคิดจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ดูกับพืชหากขาดธาตุอาหารหรือโรคระบาดรุนแรง ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมี ที่อยู่ภายใต้กรอบของหลักวิชาการ

ปุ๋ยถือเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการเจริญเติบโตของพืชฉะนั้นทางที่ดีคือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพราะปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยปรับโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ธาตุอาหารพืชสามารถละลายเป็นประโยชน์ต่ออย่างพาราได้มากขึ้น และจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ ส่วนปุ๋ยเคมีใช้ให้ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี คือใส่ให้ถูกตามสูตร และอัตราตามชนิดเนื้อดิน และอายุของพืช เพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารที่ขาด โดยเฉพาะฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็นต้น

พูดกันง่าย ๆ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ตรงกับความต้องการของพืชนั่นเองครับ!



25 มีนาคม 2558 หน้า 8 (1)

รายได้เกษตรกรไม่พออย่าเสีย

● “ปีติพงศ์” ชงแผนยกหนี้ 4.5 พันล้านบาทชีวิต

“ปีติพงศ์” เผยรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรไทยเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายเพิ่มเป็นเงาตามตัว ทำให้เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้เกษตรกรน้อยสุดในรอบ 6 ปีเตรียมขง 6 มาตรการช่วยเหลือให้ กรม. เศรษฐกิจ 30 มี.ค.นี้ แยมยกหนี้ให้เกษตรกร 4,500 ล้านบาทได้เห็นเร็วๆนี้ ด้าน “สศก.” รายงานผลผลิตสินค้าเกษตรไตรมาส 1 หดรูป 1.5% เหตุภัยแล้งถล่ม ด้าน “ธปท.” มองค่าวมุม ชีรายได้ภาคเกษตรหด 10% แต่ผลผลิตพุ่ง

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตร ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 5.8% เช่นเดียวกับสัดส่วนรายจ่ายและสหกรณ์เปิดเผยในงานวันสถาปนาสำนักงาน นอกภาคเกษตรก็เพิ่มขึ้น 4.9% สะท้อนให้เห็นเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ครอบรอบปีที่ 36 ว่า มีการใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น แต่เมื่อคำนวณเงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้ของเกษตรกรพบว่าอยู่ที่ 39,070 บาทต่อครัวเรือน น้อยกว่าเงินคงเหลือในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา โดยในปีการผลิต 2551/52 อยู่ที่ 45,019 บาทต่อครัวเรือน ดังนั้น รัฐบาลยังต้องดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรให้ต่อเนื่อง

นายปีติพงศ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรในระยะที่ 3 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจในวันที่ 30 มี.ค.นี้ พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนงานหลัก

บางแผนงานอาจมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ส่วนบางแผนงานเป็นเพียงการปรับระบบบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานทั้ง 6 ประกอบด้วย 1.แผนปรับโครงสร้างการผลิต เนื่องจากใกล้ระยะเวลาเพาะปลูกของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นข้าวอย่างมันสำปะหลัง ข้าวโพด 2.การเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตร

3.การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2 ส่วน ส่วนแรกหนี้สินของเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรฯ ดูแล รวมประมาณ 4,500 ล้านบาท จะมีความชัดเจนในการยกหนี้ให้เร็วๆนี้ ส่วนที่สอง หนี้ครัวเรือนสะสม ต้องดูว่ารายได้ เงินรายได้สุทธิเกษตรกร จะพอเพียงจ่ายหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นในปีนี้หรือไม่ จะแบ่งจ่ายปีไหนเท่าไร เพื่อไม่ให้หนี้สินเพิ่มขึ้น

4.การจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน กับน้ำ โดยการจัดที่ดินทำกินที่ได้หรือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ



ไทยบริษั

ข้าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

25 มีนาคม 2558 หน้า 8 (2)

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเร่งรัดการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ก็จะมีผลการดำเนินงานเข้าสู่ที่ประชุม คกก.ปฏิรูปที่ดินฯ ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ 5. การจัดการเรื่องบริหารคุณภาพสินค้า และ 6. การพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรให้ถูกต้องแม่นยำ นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2558 ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัว 1.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาพืชและสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง ซึ่งปัจจัยลบที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหดตัวในไตรมาสนี้ คือ ปัญหภัยแล้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย

สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 คาดว่า ปริมาณผลผลิตจะหดตัวอยู่ในช่วง 0.8-1.8% โดยกลุ่มสินค้าที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา ลำไย มังคุด และเงาะ และสาขาบริการทางการเกษตร โดยผลผลิตทางการเกษตรในช่วงปี 2558 ยังคงมีความเสี่ยงอย่างมากจากภาวะภัยแล้ง รวมถึงปัญหาฝนทิ้งช่วงที่อาจยาวนานไปจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกในเดือน พ.ค. 2558

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ผลผลิตภาคเกษตรมีแนวโน้มกลับมายาขยายตัว หลังจากชะลอตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐ ใช้มาตรการมูลกักกันกั้นชน เพื่อพยุงราคา ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการกรีดยาง และผลผลิตกุ้งยังเพิ่มขึ้นด้วย แต่ทั้งหมดนี้ไม่สามารถชดเชยราคายางพาราที่ยังอยู่ระดับต่ำ ทำให้รายได้ภาคเกษตรโดยรวมยังลดลง

ทั้งนี้ จากรายงานเศรษฐกิจการเงินของ ธปท. ในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ธปท. ได้รายงานตัวเลขรายได้ของเกษตรกรในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ยังคงลดลงต่อเนื่องจากระยะเดียวกันของปีก่อน 10% และย้อนไป 2 ปีที่ผ่านมา รายได้ของเกษตรกรลดลงมาโดยตลอด โดยภาพรวมรายได้เกษตรกรของไทยในปี 2557 ที่ผ่านมามา ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน 6% ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องหลังจากที่รายได้เกษตรกรของปี 2556 ลดลงจากปีก่อนหน้ามาแล้ว 2.6%



25 มีนาคม 2558 หน้า 11

‘กอบกาญจน์’ ย้ำกทท. นำยางพาราไทยทำลู่อกรีฑา

กรุงเทพฯ ● นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า หลังจากเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ได้มอบหมายให้ กทท. ดำเนินการเร่งด่วนตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2558 ที่ผ่านมา เรื่องการพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

เพื่อจัดสร้างลู่อกรีฑา โดยให้นำยางพาราในประเทศมาแปรรูปผลิตเป็นสนามลู่อย่างสังเคราะห์-ลานกรีฑา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการกีฬาต่างๆ ต่อจากนี้ไปจะไม่มีการสั่งซื้อหรือนำเข้าลู่อย่างสังเคราะห์จากต่างประเทศมาใช้แล้ว โดยจะใช้สูตรผสมของยางและกรรมวิธีสำหรับเตรียมลู่อ-ลานกรีฑาของ กทท. ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ขึ้นงานตัวอย่างได้ผ่าน

การทดสอบจากห้องปฏิบัติการ Institut für Sportbodentechnik ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (International Association of Athletics Federations : IAAF) เรียบร้อยแล้ว มาใช้ในการจัดสร้างลู่อกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาราคายางพารา และส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราใน

ประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าลู่อย่างสังเคราะห์จากต่างประเทศได้จำนวนมาก ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการยางพาราได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ได้เน้นย้ำให้ กทท. จัดสร้างสนามลู่อ-ลานกรีฑาจากยางสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างและต้นแบบ ก่อนที่จะดำเนินการจัดสร้างในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป.

เตสิพิวส์

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

25 มีนาคม 2558 หน้า 17



เตสิพิวส์
สหกรณ์มันคง

สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน

สามารถนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์ที่ร่วมรายการ
ภายในงาน "วิถีข้าว วิถีไทย" บริเวณช่างทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 6 มีนาคม - 5 เมษายน 2558


เงื่อนไขส่วนลด : เฉพาะสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ


**ดูปอง
ส่วนลด
มูลค่า**

10%



พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ร่วมกับโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

 แหล่งที่มา : สวท.พังงา

 วันที่ข่าว : 24 มีนาคม 2558

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่าจังหวัดพังงากำหนดจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ร่วมกับโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดปัจจันตคาม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดพังงา ทั้งหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ด้านนายสมมาตร สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรมคลินิกเกษตร จำนวน 8 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกดินและปุ๋ย และคลินิกอื่น ๆ เช่น คลินิก ศ.ป.ก. คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชีและคลินิกชลประทาน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมที่ให้บริการ ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์ดิน บริการปุ๋ยน้ำ สารเร่ง พด. วิเคราะห์โรคพืช โรคสัตว์เลี้ยง โรคสัตว์น้ำ การแก้ไขปัญหาโรครากขาวยางพารา ด้วงคชินสัตว์ บริการเวชภัณฑ์ การทำหมันสัตว์ แข่งขันทำบัญชีครัวเรือน นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน การดำเนินงานสหกรณ์ การชลประทาน ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับยางพารา การขออนุญาตสงเคราะห์ บริการตรวจสอบสุขภาพเกษตรกร นิทรรศการด้านสาธารณสุข การสาธิตอาหารด้านสุขภาพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา และอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดพังงา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โทร. 0 7648 1466

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธงชัย แต่สกุล

Rewriter : ฐิติวรรดา ปุຍอรุณ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



เศรษฐกิจขบเข่า จุดดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ก.พ. 58 ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

- ThaiPR.net 24 มี.ค. 2558

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจขบเข่า จุดดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ก.พ. 58 ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 2 อยู่ที่ระดับ 88.9 วอนภาครัฐเร่งรัดเบิกจ่ายและลงทุน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1,168 ราย ครอบคลุม 43 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 31.6, 34.8 และ 33.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ร้อยละ 38.3, 12.4, 11.6, 12.2 และ 25.5 ตามลำดับ และแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 80.6 และ 19.4 ตามลำดับ โดยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ระดับ 88.9 ลดลงจากระดับ 91.1 ในเดือนมกราคม โดยค่าดัชนีที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในเดือนกุมภาพันธ์ ยังส่งสัญญาณปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 โดยปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs มีสาเหตุจากความกังวลต่อภาวะขบเข่าของเศรษฐกิจในประเทศ การชะลอการใช้จ่าย จากคำสั่งซื้อที่อยู่ในภาวะอ่อนแอ โดยเฉพาะในส่วนของภูมิภาค ซึ่งเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นรายภูมิภาคที่ปรับตัวลดลงทุกภาค ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเห็นว่าภาครัฐควรมีการเร่งรัดการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนการค้าขายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ยังขยายตัวดี โดยเฉพาะกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 99.2 ลดลงจากระดับ 100.4 ในเดือนมกราคม และค่าดัชนียังลดลงต่ำกว่าระดับ 100 เป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน สะท้อนว่าความเชื่อมั่นต่อการประกอบการในอนาคตอยู่ในระดับที่ไม่ดี โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ที่ลดลง เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

ส่วน ดัชนีความเชื่อมั่นจำแนกตามขนาดของกิจการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จากการสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของทุกขนาดอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม โดย อุตสาหกรรมขนาดย่อม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ระดับ 81.9 ลดลงจากระดับ 82.2 ในเดือนมกราคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต โดยต้นทุนประกอบการและผลประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ค่าดัชนีฯ ปรับลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมสมุนไพร, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 99.3 ลดลงเล็กน้อยจาก 99.9 ในเดือนมกราคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

อุตสาหกรรมขนาดกลาง จากผลการสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ระดับ 85.9 ลดลงจาก 89.6 ในเดือนมกราคม ทั้งนี้ องค์ประกอบดัชนีฯ ที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมรองเท้า, อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง และอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เป็นต้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 98.5 ลดลงจาก 100.0 ในเดือนมกราคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

ด้าน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พบว่ามีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ระดับ 98.9 ลดลงจากระดับ 101.4 ในเดือนมกราคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ค่าดัชนีฯ ปรับลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า, อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก เป็นต้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 99.9 ลดลงจากระดับ 101.6 ในเดือนมกราคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม



ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

ผลสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ รายภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จากการสำรวจพบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯของทุกภาคปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม ภาคกลาง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ระดับ 92.1 ลดลงจากระดับ 93.4 ในเดือนมกราคม องค์กรประกอบดัชนีฯ ที่ลดลงในเดือนนี้ ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ โดยอุตสาหกรรมในภาคกลางที่ส่งผลกระทบต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้ มีคำสั่งซื้อในประเทศลดลง ประกอบกับต้นทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้น, สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์หนัง มียอดส่งออกไปประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาลดลง) อุตสาหกรรมไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น (สินค้าประเภทแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด ไม้แผ่นบางและไม้อัด มียอดขายในประเทศลดลงจากการชะลอคำสั่งซื้อของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, สินค้าประเภทชิ้นไม้สับ มียอดคำสั่งซื้อจากประเทศอินโดนีเซีย จีนและฮ่องกงลดลง) อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (เนื่องจากผลิตภัณฑ์กระดาษแข็งมี ยอดขายในประเทศลดลง, ผลิตภัณฑ์กระดาษสา มียอดคำสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น และฮ่องกง ลดลง) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมในภาคกลางที่ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (เนื่องจากสภาพอากาศร้อนขึ้น ส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และตู้แช่ มียอดคำสั่งซื้อทั้งในประเทศเพิ่มขึ้น) สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคการณ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 98.4 ลดลงจากระดับ 100.9 ในเดือนมกราคม องค์กรประกอบดัชนีฯ ที่ลดลงเดือนนี้ ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

ภาคเหนือ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ระดับ 83.2 ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 83.5 ในเดือนมกราคม องค์กรประกอบดัชนีฯที่ปรับลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ โดยอุตสาหกรรมในภาคเหนือที่ส่งผลกระทบต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ (สินค้าประเภทผ้าลูกไม้ เส้นด้าย 100% และเส้นไหมดิบ มียอดการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น และยุโรปลดลง เนื่องจากถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากยุโรป) อุตสาหกรรมเซรามิก (ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาและชุดอาหารมียอดการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นและไต้หวันลดลง, เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก มียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการในประเทศมีสินค้าในสต็อกจำนวนมาก) อุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน (ผลิตภัณฑ์ประเภทหินประดับ หินอ่อน และหินลาย มียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้นแกรนิต มียอดสั่งซื้อจากประเทศเวียดนาม ลาว ลดลง) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมในภาคเหนือ ที่ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมยา (เนื่องจากยารักษาโรคทั่วไป มียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น จากโรงพยาบาลและสถานีอนามัย) ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคการณ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 96.3 ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 96.8 ในเดือนมกราคม โดยองค์กรประกอบดัชนีฯภาคการณ 3 ที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ระดับ 85.3 ลดลงจากระดับ 86.3 ในเดือนมกราคม องค์กรประกอบดัชนีฯที่ปรับลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ ทั้งนี้อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งผลกระทบต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำตาล (สินค้าประเภทน้ำตาลทรายขาว มียอดการส่งออกลดลงจากประเทศฮ่องกง, จีน และสิงคโปร์ เนื่องจากประเทศคู่ค้ามีสต็อกในปริมาณสูง) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (สินค้าประเภทรถไถนา และเครื่องสูบน้ำมียอดคำสั่งซื้อในประเทศลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ) อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม (ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อยืด เสื้อผ้าสำเร็จรูปมียอดการส่งออกลดลงจากประเทศญี่ปุ่นและจีน เนื่องจากเสียเปรียบคู่แข่งด้านราคา) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เนื่องจากสินค้าสมาร์ตโฟน มียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น จากงานThailand Mobile Expo 2015 ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และแผงไอซี มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากตลาดสหรัฐอเมริกาและอาเซียน) สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคการณ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 100.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 98.9 ในเดือนมกราคม องค์กรประกอบดัชนีฯ ภาคการณ 3 ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

ภาคตะวันออก มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ 95.8 ลดลงจากระดับ 98.5 ในเดือนมกราคม องค์กรประกอบดัชนีฯ ที่ปรับลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ สำหรับอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกที่ส่งผลกระทบต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ อุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ (สินค้าประเภทหลังคาสังกะสีและหลังคาเหล็กเคลือบ มียอดขายในประเทศลดลง



เนื่องจากการชะลอตัวของภาคการก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา มียอดส่งออกในประเทศในกลุ่ม CLMV, จีน และฟิลิปปินส์ ลดลง) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ชนิดผงและปูนซีเมนต์สำเร็จ มียอดขายในประเทศลดลง) อุตสาหกรรมเครื่องประดับ (สินค้าประเภทเครื่องประดับเงินและเพชรมียอดการส่งออกลดลง จากประเทศในแถบตะวันออกกลาง และยุโรป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกค้ำชนี้ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ (มียอดส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นในตลาดยุโรป, ตลาดออสเตรเลียและทวีปอเมริกา และยอดขายรถจักรยานยนต์ ในประเทศเพิ่มขึ้น จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น) ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคการ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 108.5 เพิ่มขึ้นจาก 101.2 ในเดือนมกราคม องค์กรประกอบดัชนีฯคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

ส่วน ภาคใต้ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ระดับ 85.4 ลดลงจากระดับ 86.5 ในเดือนมกราคม องค์กรประกอบดัชนีฯ ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ โดยอุตสาหกรรมในภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง (สินค้ายางแปรรูปขึ้นต้นประเภทยางแผ่น ยางแท่ง น้ำยางข้น และยางพาราอื่นๆ มียอดส่งออกไปประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ลดลง เนื่องจากประเทศคู่ค้ามีสต็อกสินค้าปริมาณสูง) อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ (ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป มียอดสั่งซื้อจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศลดลง, ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป มียอดสั่งซื้อจากประเทศจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซียลดลง) อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (เนื่องจากสวนปาล์มประสบปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตลดลง) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมในภาคใต้ ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งประเภทกุ้งและปลาหมึกมียอดส่งออกประเทศญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น) สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคการ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 97.0 ลดลงจากระดับ 102.3 ในเดือนมกราคม องค์กรประกอบดัชนีฯที่ปรับตัวลดลงได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำแนกตามการส่งออก (ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จำแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เน้นตลาดในประเทศกับกลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศ) โดยจากการสำรวจพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ กลุ่มที่เน้นตลาดในประเทศและกลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศ ปรับตัวลดลงจากในเดือนมกราคม

กลุ่มที่มีการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดขาย (เน้นตลาดในประเทศ) พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ระดับ 85.3 ปรับตัวลดลงจาก 88.6 ในเดือนมกราคม โดยองค์กรประกอบดัชนีฯ ที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ สำหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ที่ค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, อุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน และอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคการ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 99.5 ลดลงจากระดับ 100.8 ในเดือนมกราคม องค์กรประกอบดัชนีฯ ค่าดัชนีที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

กลุ่มที่มีการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50 ของยอดขายขึ้นไป (เน้นตลาดในต่างประเทศ) พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 103.8 ลดลงจากระดับ 105.2 ในเดือนมกราคม โดยองค์กรประกอบดัชนีฯ ที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ สำหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ที่ค่าดัชนีฯ ลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ, อุตสาหกรรมเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคการ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 97.9 ลดลงจากระดับ 98.2 ในเดือนมกราคม โดยองค์กรประกอบดัชนีฯค่าดัชนีที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

สำหรับด้านสภาวะแวดล้อมในการดำเนินกิจการ เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประกอบการ อุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พบว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ และราคาน้ำมัน ส่วนปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือนกุมภาพันธ์นี้ คือ ผู้ประกอบการต้องการให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเร่งเจรจาการค้ากับประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันขณะเดียวกันยังเสนอให้ภาครัฐเร่งพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน และระบบการรับรองความสามารถของกำลังแรงงาน และอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนด้านการขนส่งสินค้าให้มีความคล่องตัวมากขึ้น...//